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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

ของ 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)   

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม  

 ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลปิ 
ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

เร่ิมการประชุม 

 อชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ (“ผู้ด าเนินรายการ”) ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
465,000,000 บาท มีทนุช าระแล้ว 465,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 930,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (Record 
Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และการประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจ านวน  25 ราย นับรวม
จ านวนหุ้น 508,879,154 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะรวม 11 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 193,491,800 หุ้น ดงันัน้ รวมจ านวน 
ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุ 36 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 702,370,954 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.5238 ของหุ้นที่จ าหนา่ยได้
ทัง้หมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทเป็นอนัครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ซึง่ก าหนดวา่ต้องมี
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็น 90.90) 
(1) ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร. ดิเรก  ลาวณัย์ศิริ  ต าแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
(2) พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา     ต าแหนง่ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(3) คณุรวิฐา พงศ์นชิุต    ต าแหนง่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรร 
       หาและก าหนดคา่ตอบแทน 
(4) ดร.วิฑรูย์ สมิะโชคดี     ต าแหนง่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
(5) คณุธนิภา พวงจ าปา                  ต าแหนง่ กรรมการ 
(6) คณุชชัชยั สเุมธโชติเมธา                 ต าแหนง่ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(7) คณุอารีย์  สเุมธโชติเมธา                 ต าแหนง่ กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 
(8) คณุธนาพณ สเุมธโชติเมธา   ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(9) คณุณฐัภสัสร เจียมวิจิตรกลุ   ต าแหนง่ กรรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
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(10) คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา   ต าแหนง่ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ เลขานกุาร 
       บริษัท 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
(1) ดร.อฐัวฒุิ ปภงักร     ต าแหนง่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
(1) คณุชชัชยั สเุมธโชติเมธา    ต าแหนง่  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(2) คณุอารีย์  สเุมธโชติเมธา    ต าแหนง่  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 
(3) คณุธนาพณ สเุมธโชติเมธา   ต าแหนง่  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(4) คณุณฐัภสัสร เจียมวิจิตรกลุ   ต าแหนง่  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
(5) คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา   ต าแหนง่  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
(1) คณุ นภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
(2) คณุเยาวโรจน์ กลิน่บญุ   ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลีย่มส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  
(3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แคปปิตอล ลงิค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั 
(4) ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
(5) ท่ีปรึกษากฎหมายด้านการเข้าซือ้กิจการจาก บริษัท เดอะจริูส จ ากดั 
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก  ลาวณัย์ศิริ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กลา่ว
ต้อนรับและกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่สละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมประชมุ และมอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการ
เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง 
 ผู้ด าเนินรายการชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุม
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้
 1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นบั
หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบตัิการลงคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการลงคะแนน 
  ในการลงคะแนนเสยีงยกเว้นวาระท่ี 3.4 หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ผู้ ถือ
หุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนนจากทา่น 
  ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้เก็บบัตร
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ลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติ
แบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงมติแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
  ส าหรับวาระที่ 3.4  พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนัน้ ในวาระนี ้
เพื่อให้จ านวนหุ้นและจ านวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกนั บริษัทจะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชัว่คราว 
ตัง้แต่เร่ิมวาระที่ 3.4 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง จนกว่าการด าเนินการประชุมในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้  
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี  ทัง้นี ้ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสยีง ในบตัรลงคะแนน ไมว่า่จะเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามก ากบัไว้และสง่มอบบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนบัคะแนนเสียง
ตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่มอบบตัรลงคะแนน จะถือวา่งดออกเสยีง 
  การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  
2) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
3) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารขีดฆา่และไม่มีลายมือช่ือก ากบั  
4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่ 
 ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดมิและลงช่ือก ากบั ด้วยทกุครัง้ 

 3. กรณีผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมกา ร
อิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบ
ฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 
  กรณีผู้ ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละ
วาระ โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
 4. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้
ขาด”  
  ดงันัน้ เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยใน
วาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นบัการออกเสียงดงักลา่วเป็นฐานในการนบั
คะแนนเสยีง 
 5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิได้ โดยสง่
บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 
 6. คะแนนเสยีงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 
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 7. ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นีเ้พื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจะมีตวัแทนจากบริษัท ฮันตนั 
แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้ ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงด้วย  และมีอาสาสมัครผู้ ถือหุ้ น 1 ท่าน คือ  
นางสาวสภุาวดี  ไชยศรีทา ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีงด้วย  
 8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบั
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชมุ
ทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 
  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่ง
กระชับ และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอ
ความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่
ก าหนด 

วาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดีและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย
อยา่งเทา่เทียมกนั  บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นด าเนินการดงันี ้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561   

2. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561    

 ซึง่ปรากฏวา่ ในชว่งเวลาดงักลา่ว ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุเป็น
การลว่งหน้าและไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า 
 ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 ไมม่ีผู้แสดงใดความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิม่เตมิ และเนื่องด้วยวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่กีาร
ลงคะแนนเสยีง  

วาระที่ 2  เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560  วันที่ 5 กันยายน 2560 
 ผู้ด าเนินรายการแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจดัให้มี
ขึน้เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2560 รายละเอียดได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  โดยคณะกรรมการบริษัท
เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ได้มีการบนัทึกอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 คุณจิตต์ สาวิตต์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามของอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเก่ียวกบั
จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 วา่มีจ านวน 692,384,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.94 โดยขอให้แสดง
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การค านวณร้อยละดงักลา่ว เนื่องจากปัจจบุนับริษัทมหีุ้นจ านวนทัง้หมด 930,000,000 หุ้น และอยากให้บนัทกึรายละเอียดวา่มี
เสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษาทางกฎหมายชีแ้จ้งว่า จ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
จ านวน 692,384,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.94 ถกูต้องแล้วเนื่องจากเป็นการประชมุที่เกิดขึน้ก่อนที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นตอ่
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และนอกจากนี ้บริษัทไมม่ีรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่ว เนื่องจากเป็นการประชมุกอ่นเป็นบริษัทจด
ทะเบียน แตอ่ยา่งไรก็ตามในการประชมุคราวนี ้บริษัทจะท าให้เป็นไปตามค าแนะน า 
 คณุสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทให้รายละเอียดของรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
เพื่อใช้พิจารณาอนมุตัิรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
  คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ และเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงว่า การประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 นัน้ มีวาระเพื่อพิจารณา 1 วาระ กลา่วคือวาระเพื่อพิจารณาอนมุตัิการปรับคา่ตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2560 เพื่อเพิ่มคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เนื่องจากผู้สอบบญัชีมีภาระงานท่ีเพิ่มขึน้จากการท่ีบริษัท IPO 
 คณุจิตต์ สาวิตต์กลุ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ในนามของอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตทุี่ตวัเลข
ของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนมุตัิตามรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ในจ านวน 2,860,000 บาท ไม่
ตรงกบัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ที่ระบอุยูใ่นวาระท่ี 3.6 ของวาระการประชมุในครัง้นี ้
 คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ และเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่ ในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 การขออนมุตัิการปรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นการขออนมุตัิในวงเงินจ านวน 
2,860,000 บาทต่อปี ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้ช าระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมจ านวนทัง้สิน้ 
2,660,000 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนมุตัิ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3.6 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561  ก่อนการรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เพื่อความชดัเจน คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติ
เมธา จึงขอเพิ่มข้อความ “ในวงเงิน” เพื่อให้ที่ประชุมรับรองการแก้ไขข้อความเก่ียวกบัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 
เป็น “ในวงเงิน 2,860,000 บาท” 
 เมื่อไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ ด าเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ
พิจารณารับรองพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,521,615 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 39 ราย 703,521,615 - 
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 หมายเหต ุ 1) มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่ 
   มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

   2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิด 
   ประชมุจ านวน 1,150,661 หุ้น คิดเป็น 1,150,661 เสยีง ท าให้ในวาระนีม้ี 
   จ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน  
   703,521,615 เสยีง 

วาระที่ 3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 3.1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 

 ประธานได้มอบหมายให้ คณุชชัชยั สเุมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
 บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
รายละเอียดตามสิง่ที่ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้ 
 ส าหรับรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2560 ประมาณ 334 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิประมาณ 74 ล้าน
บาท 
 ส าหรับยอดอดัก๊าซเฉลี่ยปี 2560 เท่ากับ 578 ตนัต่อวนั ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 3.14 % เนื่องจากมีความ
ต้องการของผู้ใช้ก๊าซทีล่ดลงบางสว่น ทัง้นีช้่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ได้รับยอดจดัสรรเพิ่มขึน้เนื่องจากสถานีแมข่อง ปตท. ท่ี
ปิดซอ่มบางสว่นท าให้ในช่วงปลายปีมียอดอดัก๊าซสงูขึน้ อยา่งไรก็ดีจากการประมาณการปี 2561 บริษัทจะมียอดอดัก๊าซเฉลี่ย 
อยูท่ี่ 610 ตนัตอ่วนั โดยในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทมียอดอดัก๊าซเฉลีย่ 598 ตนัตอ่วนั 
 โดยในปีที่ผา่นมา บริษัท มีการด าเนินงานท่ีส าคญัตา่งๆ โดย 
 ในเดือน พฤษภาคม บริษัทได้ปรับปรุง Air Cooler ของ Gas Compressor  เคร่ืองที่ 1 ที่สถานีสระบรีุแล้วเสร็จ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน โดยจะปรับปรุง Air Cooler ของ Gas Compressor ทุกเคร่ืองให้แล้วเสร็จภายในปี 
2562 
 เดือน มิถุนายน สถานีปทมุธานีติดตัง้หม้อแปลงไฟฟา้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการอดัก๊าซ และติดตัง้ระบบ
ระบายความร้อนด้วยระบบท าความเย็น Eplus ตวัที่ 1 แล้วเสร็จ เพื่อรักษาอณุหภมูิในช่วงฤดรู้อนให้มีอณุหภมูิที่เหมาะสม ทัง้
ยงัสง่ผลให้ประสทิธิภาพในการอดัก๊าซเพิ่มมากขึน้  
 นอกจากนี ้บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วนเพื่อเสนอขายหุ้นใหม่
ตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
 เดือน พฤศจิกายน  บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเสนอ
ขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  
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 เดือน ธันวาคม บริษัทย้ายส านกังาน สาขาที่ 2 จากอาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ไปที่อาคารเมืองไทยภทัร คอม
เพล็กซ์ และได้รับการอนุมตัิขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส่งก๊าซส าหรับยานยนต์ (Ex-pipeline) จากบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (“ปตท.”) 
 นอกจากนี ้บริษัทมีการจดัท ากฎบตัร  หลกัธรรมาภิบาล และนโยบายตา่งๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และถือปฏิบตัิเร่ือยมาอย่างเคร่งครัด  รวมทัง้ได้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั
การต่อต้านทจุริตและการติดสินบนเพื่อก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และ
สายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกนัอย่างเหมาะสมและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืน  
โดยนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตและการติดสนิบนดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 9 มีนาคม 2559 เป็น
ต้นไป โดยในปี 2560  บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนกังานจากทกุสว่นงาน ครอบคลมุทกุแผนก ครบถ้วนแล้ว และปัจจุบนับริษัท
อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นกับองค์กรภาครัฐและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 เดือน มกราคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติ
อนมุตัิให้เข้าซือ้กิจการของบริษัท อาร์อี ไบโอฟเูอลส์ จ ากดั 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และรายงานประจ าปี 2560  
 ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 คณุอน ุว่องสารกิจผู้ ถือหุ้น สอบถามข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจและรายได้ของบริษัทในภายรวมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจข้อมลู
เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท  
 คุณชัชชัย สเุมธโชติเมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัรายได้หลกัของบริษัทมาจาก 
ปตท. และจากสญัญาอดัก๊าซโดยมีการก าหนดรายได้ขัน้ต ่า ดงันัน้รายได้ของบริษัทในอนาคตจึงไมต่ ่าไปกวา่ปัจจบุนัแตอ่าจจะ
สงูขึน้ในกรณีที่มีการจดัสรรยอดอดัก๊าซเพิ่มเติม นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ท าการศึกษาธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจพลงังานทดแทน 
บริษัทจึงอาจมีรายหลกัจากแหลง่อื่นๆ เพิ่มขึน้ในอนาคต 
 คุณจิตต์ สาวิตต์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามของอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเก่ียวกบั
สญัญาการบริการอดัก๊าซธรรมชาติให้กบัรถขนก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในจงัหวดัปทมุธานีและสระบรีุ วา่อายสุญัญา 20 ปีนัน้ 
เร่ิมนบัอายสุญัญาตัง้แตเ่มื่อใด  
 คุณชัชชัย สเุมธโชติเมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า สญัญาการบริการอดัก๊าซธรรมชาติที่
ปทมุธานีเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 9 ตลุาคม 2552 และสญัญาการบริการอดัก๊าซธรรมชาติที่สระบรีุเร่ิมตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2554 
 ไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ า ปี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 ประธานมอบหมายให้ คณุณฐัภสัสร เจียมวิจิตรกุล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
 ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 39 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ในการนีบ้ริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว และผู้ สอบบัญชีได้แสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทวา่มีความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานการเงิน และผ่านการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการแล้ว ตามรายละเอียดงบการเงินใน
รายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้น าเสนอสรุปงบการเงินในสว่นท่ีส าคญัให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้ 
 สินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,041 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) และการจัด
ประเภทรายการท่ีดินไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และลดลงในสว่นของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 
จากการได้รับช าระหนีจ้าก ปตท. ท่ีลา่ช้าจากการแปรสภาพของบริษัท 
 หนีส้นิรวมทัง้สิน้ 155 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17 เป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินและลดลงจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินการเงิน 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 886 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 255 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 40 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) รวมถึงผลการด าเนินในระหวา่งปีและลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 
 ในสว่นของผลการด าเนินงานในปี 2560  
 รายได้ปี 2560 
 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้รวม 334 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 เนื่องจาก 1) รายได้ใน
ส่วนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซลดลง ตามสดัส่วนปริมาณการผสมระหว่างก๊าซเฉ่ือยต่อก๊าซ NGV ที่ลดลงตามนโยบายของ 
ปตท. 2) ปริมาณการอดัก๊าซธรรมชาติลดลง และ 3) อตัราคา่บริการอดัก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงคณุภาพก๊าซลดลง ตามสตูร
ราคาให้บริการ อยา่งไรก็ตาม ช่วงไตรมาสที่ 3 ได้รับยอดจดัสรรเพิ่มเนื่องจากสถานีแมข่อง ปตท. ปิดซอ่มบางสว่นท าให้ในช่วง
ปลายปีมียอดอดัก๊าซสงูขึน้  
 ต้นทนุการให้บริการ เท่ากบั 190 ล้านบาท ลดลง 47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 โดยแปรผนัตามรายได้ของกิจการ 
ประกอบกบัราคาคา่ก๊าซเฉ่ือยและอตัราคา่ไฟฟา้ที่ปรับลดลง  
 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร เทา่กบั 61 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายบคุลากร
และค่าเช่าส านกังานเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ได้แก่ คา่ที่ปรึกษาและคา่สอบบญัชี เป็นต้น 
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 ก าไรสทุธิรวม 
 ก าไรสทุธิรวมตามงบการเงิน มีจ านวน 74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 42 โดยหลกัมาจากรายได้จากการ
ให้บริการลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ ทัง้นี  ้หากไม่นบัรวมรายการที่มิได้เกิดขึน้ประจ า ก าไรสทุธิของบริษัทในปี 
2560 ลดลงร้อยละ 38 จากปีก่อน  
 รายการท่ีไมไ่ด้เกิดขึน้ประจ าปี 2559 ประกอบด้วย รายได้อื่นจากการขายที่ดินและก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 
รวมทัง้สิน้ 9 ล้านบาท 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560  
 ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามข้อมลูในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 
 ประเด็นที่ 1. ได้มีการใช้เงินลงทนุชัว่คราวที่ได้จากการ IPO ไปแล้วหรือไมอ่ยา่งไร 
 ประเด็นที่  2. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุท่ีปรากฏในงบการเงิน  
 ประเด็นที่ 3. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวเงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ีปรากฏในงบการเงิน  
 ประเด็นที่ 4. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุเปิด  
 ประเด็นที่ 5. ระยะเวลาเก็บหนีท้ี่เพิ่มขึน้มานัน้เกิดจากการ IPO หรือไม ่ 
 คณุณฐัภสัสร เจียมวิจิตรกลุ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชีแ้จง ดงันี ้
 ประเด็นที่ 1. เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทประกอบด้วย (1) เงินของบริษัทและ (2) เงินจาก IPO โดยเงินจาก IPO 
จะต้องน าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ที่แจ้งตอ่กลต.ไว้เทา่นัน้  
 ประเด็นที่ 2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ปรากฏในงบการเงินเป็นการจัดประเภทรายการเพื่อให้เป็นตาม
มาตรฐาน เนื่องจากเดิมบริษัทมุ่งหวงัที่จะใช้ที่ดินในโครงการโรงไฟฟ้าหรือลงทนุในโครงการอื่นของบริษัท เมื่อที่ดินดงักลา่ว
ไมไ่ด้มีไว้ใช้งานในกลุม่กิจการ จึงถกูจดัประเภทไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  
 ประเด็นที่ 3. เงินกู้ยืมระยะสัน้ มีการตอ่อาย ุเนื่องจากบริษัทมีการเข้าท าการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ 
ซึ่งค่าใช้จ่ายดงักลา่วไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบวตัถปุระสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO บริษัทจึงต้องกู้ เงินเพื่อใช้หมนุเวียนใน
กิจการ 
 ประเด็นที่ 4. บริษัทได้มีการลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนี ้ซึง่มีความเสีย่งคอ่นข้างต า่โดยบริษัทมีนโยบายเพื่อรักษา
เงินต้น สร้างผลตอบแทนที่สงูขึน้อยา่งสม ่าเสมอ และมีสภาพคลอ่งสงู  
 ประเด็นที่ 5. ระยะเวลาเก็บหนีท้ี่เพิ่มขึน้เกิดจากการแปรสภาพจากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัท าให้มีการ
แก้ไขสญัญากบั ปตท. ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการแก้ไขสญัญา ทัง้นี ้บริษัทได้รับช าระหนีจ้ากปตท.แล้วเมื่อต้นเดือน
มกราคม 2560 
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 เมื่อไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ ด าเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ
พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,671,415 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 40 ราย 703,671,615 - 
 หมายเหต ุ 1) มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

   มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
   2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อนหน้า 

   นีจ้ านวน 150,000 หุ้น คิดเป็น 150,000 เสยีง ท าให้ในวาระนีม้ีจ านวนเสยีง 
   ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดจ านวน   
   703,671,615 เสยีง 

วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 

 ประธานมอบหมายให้ คณุชชัชยั สเุมธโชติเมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
 ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียน  
 บริษัทมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3.8 ล้านบาท หรือเท่ากบั ร้อยละ 5  ของก าไร
สทุธิประจ าปี รวมเป็นเงินทนุส ารองสะสมจ านวน 26 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.6 ของทนุจดทะเบียน  
 อย่างไรก็ดี ในปี 2561 นี ้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 
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 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตาม
ข้างต้น 
 ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 ผู้ ถือหุ้น สอบถามข้อมลูเก่ียวกบันโยบายปันผลของบริษัท 
 คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่ บริษัทมีนโยบาย
การจ่ายปันผลไมน้่อยกวา่ร้อย 40 ของก าไรสทุธิ 
  เมื่อไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติมอีก ผู้ด าเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชมุที่ประชุมลงมติใน
วาระพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่  31 

ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,671,415 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 40 ราย 703,671,615 - 
 หมายเหต ุ 1) มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

   มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
   2) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 

   หน้านี ้

วาระที่ 3.4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานมอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
 เพื่อให้จ านวนหุ้นและจ านวนเสยีงที่ลงคะแนนตรงกนัในวาระนี ้บริษัทจะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็น
การชัว่คราวจนกว่าการด าเนินการประชุมในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้เพื่อการนบัฐานคะแนนเสียงที่ชดัเจนและถกูต้อง โดยเชิญกรรมการที่
ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชมุก่อนการเร่ิมพิจารณาวาระนี ้ได้แก่ 
1. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา  กรรมการ กรรมการบริหาร 
3. คณุธนิภา พวงจ าปา  กรรมการ 
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 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 17 ก าหนด ให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับสว่นหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้ 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มกีรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 4 คน ดงันี ้

1. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.อฐัวฒุิ ปภงักร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
3. คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา  กรรมการ กรรมการบริหาร 
4. คณุธนิภา พวงจ าปา  กรรมการ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ทัง้ 4 ทา่นแล้ว รายละเอียดได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อม
หนังสือเชิญประชุม เห็นว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านนี ้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็น
ประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท  
 อนึ่ง บุคคลทัง้ 4 ท่านที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบคุคลทัง้ 4 ท่านมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง และส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และมีคณุสมบตัิความเป็น
กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามที่ ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 
 นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าได้ในระหว่างวนัที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเข้ารับ
คดัเลอืกเป็นกรรมการเพิ่มเติม 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ ทัง้ 4 ทา่น คือ 

1. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.อฐัวฒุิ ปภงักร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
3. คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา  กรรมการ กรรมการบริหาร 
4. คณุธนิภา พวงจ าปา  กรรมการ 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 
 ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 เมื่อไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ ด าเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 4 คน ได้แก่ 1. พล.ต.อ. 
วรพงษ์ ชิวปรีชา 2. ดร.อฐัวุฒิ ปภงักร 3. คุณจักรพงส์ สเุมธโชติเมธา และ 4. คุณธนิภา พวงจ าปา กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ดงันี ้
 3.4.1 พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,671,415 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 40 ราย 703,671,615 - 
  3.4.2 ดร.อฐัวฒุิ ปภงักร ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,671,415 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 40 ราย 703,671,615 - 
 3.4.3 คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ และ กรรมการบริหาร ด้วย

คะแนนเสยีง ดงันี ้
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,671,415 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 - 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 40 ราย 703,671,615 - 
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 3.4.4 คณุธนิภา พวงจ าปา ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,671,415 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 40 ราย 703,671,615 - 
 หมายเหต ุ 1) มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

   มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
   2) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 

   หน้านี ้

วาระที่ 3.5 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 ประธานมอบหมายให้ คณุรวิฐา พงศ์นชิุต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็น
ผู้น าเสนอรายละเอียดดงันี ้

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดให้การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและ
ขนาดธุรกิจของบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ดงันัน้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 
3,000,000 บาท โดยที่ประธานกรรมการบริษัท ได้รับอตัราคา่ตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท และอตัราคา่เบีย้ประชมุ 25,000 
บาทต่อครัง้ กรรมการบริษัท ได้รับอตัราคา่ตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท และอตัราคา่เบีย้ประชุม 15,000 บาทต่อครัง้ ทัง้นี ้
กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารสละสิทธ์ิไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทมีจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สเุมธโชติเมธา นางอารีย์ สเุมธโชติเมธา นายธนาพณ สเุมธโชติเมธา นางสาวณฐั
ภสัสร เจียมวิจิตรกลุ และนายจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา ซึง่มีผลตัง้แตเ่ดือน เมษายน 2559  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับอตัราคา่เบีย้ประชมุ 20,000 บาทตอ่ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ ได้รับอตัราคา่เบีย้ประชมุ 12,000 บาทตอ่ครัง้ 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้รับอตัราคา่เบีย้ประชมุ 12,000 บาทตอ่ครัง้ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รับอตัราค่าเบีย้ประชุม 10,000 บาทต่อครัง้  โดยกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนที่ไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารจะไมม่ีคา่ตอบแทน 
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 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 
 ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 เมื่อไม่มีผู้ แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ ด าเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ
พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,671,415 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 200 0.0000 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้น จ านวน 40 ราย 703,671,615 - 
 หมายเหต ุ 1) มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม 

   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
   2) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 

   หน้านี ้

วาระที่ 3.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
 ประธานมอบหมายให้ พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดดงันี ้
 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท
ทกุปี ทัง้นี ้ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ซึง่ภายหลงัจากการพิจารณาคณุสมบตัิของ
ผู้สอบบญัชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
พิจารณาแตง่ตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความอิสระและมีความเช่ียวชาญใน
การสอบบญัชี โดยเสนอให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท  

1) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7494  และ/หรือ  
2) นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4928 และ/หรือ 
3) นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4195  
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 และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชี
ดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่ เสนอมานัน้ได้ท าหน้าที่ในการสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 
2558 และผู้สอบบญัชีซึง่มีรายช่ือดงักลา่วเป็นบคุคลที่ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด ดงันัน้ จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท อยา่งไรก็ดี ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทด้วย  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน
ไมเ่กิน 2,690,000 บาท ซึง่อตัราดงักลา่วแตกตา่งจากที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุเนื่องจาก บริษัทได้ซือ้บริษัท อาร์อี ไบโอฟู
เอลส์ จ ากดั ท าให้ส านกังานบญัชีคิดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัทย่อยเพิ่มเติม ดงัตารางเปรียบเทียบ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการ
สอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Services) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 (ปีที่
เสนอ) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

ปี 2560 

บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เอสเค 15 จ ากดั 
บริษัท สากล เอนเนอยีไบโอแมส พาว
เวอร์ 15 จ ากดั 
บริษัท อาร์อี ไบโอฟเูอลส์จ ากดั 

2,690,000 บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เอสเค 15 จ ากดั 
บริษัท สากล เอนเนอยีไบโอแมส พาว
เวอร์ 15 จ ากดั 
 

2,660,000 

บริษัท แมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั 580,000 - - 
รวม 3,270,000 รวม 2,660,000 

 นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของบริษัท แม่
กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 3,270,000  บาท ซึง่อตัราดงักลา่วเพิ่มขึน้ จากระยะเวลาบญัชีที่ผา่นมา 610,000 บาท หรือเทา่กบัร้อยละ 22.93 ดงัตาราง
เปรียบเทียบ ทัง้นี ้คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Services) 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ นางสาวนภาพร 
สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7494  และ/หรือ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน
เลขที่ 4928 และ/หรือ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4195 แหง่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ารอบปีบญัชี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 จ านวนไม่เกิน 
2,690,000 บาท และหากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของบริษัท แมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,270,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทกุประการ  
 ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
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 คุณจิตต์ สาวิตต์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามของอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและ
สอบถามดงันี ้
 ประเด็นที่ 1. ขอให้น าวาระที่ 3.7 พิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั ขึน้มาก่อน
การพิจารณาในวาระท่ี 3.6 เนื่องจากวา่ หากมีการอนมุตัิในวาระท่ี 3.7 แล้ว จึงจะพิจารณาคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีได้ 
 ประเด็นที่ 2. ตวัเลขคา่สอบบญัชีที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุไมต่รงกบัตามที่ได้ขออนมุตัิในวาระนี ้ 
 คณุเยาวโรจน์ กลิน่บญุ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชีแ้จ้งดงันี ้
 ประเด็นที่ 1. ขออนญุาตให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิวาระต่างๆ ตามล าดบัที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม โดย 
จะเก็บค าแนะน าดงักลา่วไว้ใช้ในการประชมุในอนาคต 
 ประเด็นที่ 2. เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบข้างต้นภายหลงัจากที่บริษัทได้ด าเนินการสง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงได้แจ้ง
ขา่วเก่ียวกบัการอนมุตัิเพิ่มเติมคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบ และได้แจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุในครัง้นี ้
 เมื่อไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ ด าเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,671,415 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้น จ านวน 40 ราย 703,671,615 - 
 หมายเหต ุ 1) มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

   มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
   2) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 

   หน้านี ้

วาระที่ 3.7 พิจารณาอนุมตัิการเข้าซือ้กิจการของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั 
 ประธานได้มอบหมายให้ คุณคุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 

ส าหรับโครงการแม่กระทิง เพาเวอร์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลงัติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ ต.ไผ่โทน 
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ธุรกิจนีค้ือการผลติไฟฟา้และขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคในจ านวนสงูสดุ 8 เมกะวตัต์ สญัญา 20 
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ปี และได้รับราคาค่าขายไฟฟ้า ในรูปแบบ Feed-in-Tariff โดยไม่มีส่วนลด กล่าวคือ จะได้รับราคาเต็ม เชือ้เพลิงหลกัของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลโรงนีห้ลงัจากได้ท าการศึกษาจากทีมงานหลายๆทีม คือ ไม้สบัหรือ wood ship และกากวสัดทุางการเกษตร
เหลอืใช้เช่น ใบข้าวโพด ซงัข้าวโพด เปลอืกไผ ่และเหง้ามนั  

บริษัทให้ความสนใจที่จะเข้าซือ้กิจการบริษัทแมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั เพราะมมุมองและสถานการณ์ของโรงไฟฟา้
ชีวมวลในปัจจบุนั มีการประมลูแขง่ขนักนัในราคาหรืออตัราคา่ขายไฟ เฉลีย่จ านวน 2 บาท แตว่นันีร้าคา Feed-in-Tariff โดยไม่
มีสว่นลด ราคาตลอดอายสุญัญาประมาณ 4 บาท 60 สตางค์ ดงันัน้ส่วนต่างของราคาไฟฟา้ตา่งกนัคอ่นข้างมาก  ดงันัน้เมื่อมี
โอกาสที่มีผู้ที่สนใจที่จะร่วมลงทนุกบับริษัทยื่นข้อเสนอมาบริษัท จึงมีความสนใจ และได้สง่ทีมงานเข้าไปศึกษาในทกุๆ แง่มมุ 
หรือเรียกว่าการท า due diligence ทัง้ technical due diligence , Legal due diligence, pre-technical due diligence และ 
hydro study ประกอบกับมีทาง IFA เข้ามาเป็นที่ปรึกษา และทางที่ปรึกษาได้เข้าไปศึกษาในทุกแง่ทุกมุมของโครงการนี ้ณ 
ปัจจุบัน ทางบริษัทได้ช าระค่าที่ปรึกษาไปแล้ว เกือบ 4 ล้านบาท เพื่อศึกษาในโครงการนี ้วาระนีไ้ด้ผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ในมมุมองของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอยา่งดีจนมคีวาม
มัน่ใจวา่โครงการนีน้า่จะท าให้เกิดประโยชน์กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นได้ในอตัราที่ดีในสถานการณ์ปัจจบุนั 

รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้ทราบเก่ียวกบัโครงการนี ้บริษัท ใช้เงินทนุในการเข้าซือ้หุ้นสามญัในสดัสว่น
ร้อยละ 80 ของทนุจดทะเบียนในบริษัท แมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 80 ล้านบาท  และหากได้รับอนมุตัิให้เข้าซือ้
กิจการแล้ว บริษัทจะท าการเพิ่มทนุอีกจ านวนประมาณ 260 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทนุตามสดัสว่น บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นเพิ่ม
ทุนจ านวนประมาณ 205 ล้านบาท และผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดิมจะเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทุนประมาณ 52 ล้านบาท โดยสดัส่วนการถือหุ้น
บริษัท) ถือหุ้น 80 เปอร์เซ็น ผู้ ถือหุ้นเดิม ถือหุ้น 20 เปอร์เซ็น โครงการนีห้ลงัจากที่บริษัทได้ท า Financial Model แล้ว บริษัทจะ
ท าการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ประมาณ 520 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับลงทุนในส่วนที่เหลือและใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนของโครงการ 

ประเด็นส าคญัของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลมี 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่หน่ึงคือเร่ืองของราคาค่าขายไฟ ข้อที่สองคือวตัถดุิบ
เพียงพอหรือไม่ ราคาวตัถดุิบจะมีการผนัผวนมากน้อยเพียงไร และบริษัทจะสามารถที่จะด าเนินธุรกิจเราได้ตามอายสุญัญา
หรือไม่  ข้อที่สามคือเร่ืองเทคนิคทางด้านวิศวกรรมของการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นหวัใจหลกัของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ในเร่ือง
วัตถุดิบ ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของบริษัทซึ่ง มีประสบการณ์พอสมควร เนื่องจากเคยท าธุรกิจหลายๆ ประเภทใน
ภาคเหนือ ข้อมูลในเร่ืองวตัถดุิบบริษัทจึงมีความมัน่ใจมากว่ามีวตัถุดิบเพียงพอ นอกจากนีว้ตัถดุิบอีกส่วนคือ กากวสัดทุาง
การเกษตร ซึง่ท าเลที่ตัง้โรงไฟฟา้มีเกษตรกรที่ปลกูข้าวโพดประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร โดยปลกูเต็มพืน้ท่ี ดงันัน้ ในหนึง่ปี จะ
มีซงัข้าวโพด ใบข้าวโพด เป็นจ านวนมาก วตัถดุิบจึงมีราคาเหมาะสม กลา่วคือ ต ่ากวา่ราคาที่ประมาณการไว้พอสมควร  ดงันัน้
ในสว่นของการใช้วตัถดุบิจะประกอบด้วย ไม้สบัหรือ Wood ship ประมาณ 60 เปอร์เซ็น  (หมายเหต ุ: รายละเอียดที่ถกูต้องคอื 
40 เปอร์เซ็น) กากวสัดทุางการเกษตรประมาณ 40 เปอร์เซ็น เฉลีย่ต้นทนุของวตัถดุิบมีราคาที่นา่สนใจ  

ส าหรับเร่ืองความยัง่ยืน โดยทัว่ไปนัน้เกษตรกรในบ้านเราจะปลกูพืชชนิดเดิม อตัราการเปลี่ยนแปลงต ่า ความยัง่ยืน
ค่อนข้างชดัเจน จังหวดัแพร่มีจุดเด่นตรงที่มีความเช่ียวชาญด้านการท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้สกัโดดเด่นกว่าคนจงัหวดัอื่น เขา
สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มจากไม้สกัได้มากกวา่คนจงัหวดัอื่น จึงเป็นท่ีแนช่ดัวา่ ในหนึง่วนัจะมีปีกไม้สกัจากในจงัหวดัแพร่ ไมร่วม
จงัหวดัอื่น ประมาณ 400 ตนัต่อวนั เทียบกบัปริมาณการใช้วตัถดุิบของแมก่ระทิงประมาณ 160 ตนัต่อวนัเทา่นัน้ ซึ่งยงั ไม่นบั
รวมไม้ฟืน ก่ิงไม้ ปลายไม้ เศษไม้ที่เกษตรกรไปเก็บตามที่ตา่งๆ มาอีกจ านวนมาก  
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เร่ืองของวิศวกรรมด้านโรงไฟฟ้า บริษัทได้ร่วมงานกบัทีมงานที่ดีของบริษัท APCON ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในเร่ือง
การท าโรงไฟฟา้มาหลายแหง่ ผลงานท่ีเห็นเดน่ชดัคือโรงไฟฟา้ขยะ ต าบลแพรกษาจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ปัจจบุนัได้ COD ไป
แล้ว โรงไฟฟา้จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่ COD ไปแล้วเมื่อไมก่ี่วนัท่ีผา่นมา ผลงานในการก่อสร้างทนัก าหนดเวลาทกุครัง้ ไมเ่คยลา่ช้า 

เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลกัจาก ปตท.เพียงด้านเดียว ดงันัน้บริษัท พยายามแสวงหาธุรกิจอื่นมาเป็นรายได้หลกัอีก
ทางหนึ่งเพื่อเพิ่มรายได้และผลก าไรที่ชดัเจน  โดยบริษัทมีความตัง้ใจวา่ไม่เกินเดือนมิถนุายน 2562 โรงไฟฟ้าโรงนีต้้อง COD 
ได้ซึง่ทนัตอ่ก าหนดเวลาที่ใบอนญุาตของทางราชการก าหนดไว้ทกุประการ 

ส าหรับเร่ืองแหลง่น า้ซึง่ค่อนข้างมีความส าคญั  โรงไฟฟ้าชีวมวล ใช้น า้เป็นจ านวนมาก ประมาณ 1,000 คิวบิคเมตร
ต่อวนั  แต่เนื่องจากสถานที่ตัง้โรงไฟฟ้าตัง้อยู่ในจุดที่มีล าน า้ธรรมชาติซึ่งสามารถเอือ้ประโยชน์ให้ โรงไฟฟ้าได้  เร่ืองจากมี
ปริมาณน า้เกินจากล าน า้เป็นจ านวนมาก นอกเหนือจากบอ่ที่ขดุขึน้ส าหรับรองรับน า้ฝนประมาณ 267,000 คิวบิคเมตร ท าให้มี
น า้ส ารองทัง้จากบอ่ที่ขดุขึน้และจากแหลง่น า้ธรรมชาต ินอกจากนีย้งัปรากฎแหลง่น า้ผดุซึง่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติอีกแหง่หนึง่ 
ดงันัน้แหลง่น า้ที่จะใช้ในโรงไฟฟา้จึงมีความเพียงพอ  

เร่ืองของการก่อสร้างและก าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งจะครบก าหนดสญัญาวนัที่ 29 กนัยายน 2561 แต่ด้วย
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขของการไฟฟา้สว่นภมูิภาค บริษัทสามารถขายไฟฟา้ให้ได้ก่อนวนัท่ี 28 กนัยายน 2562 กลา่วคือบริษัทมีสทิธ์ิ
ตามสญัญาที่จะด าเนินการได้ถึงเดือนกนัยายน 2562  โดยบริษัทตัง้เปา้หมายวา่จะ COD ก่อนเดือนมิถนุายน 2562  ซึง่บริษัท
จะมีก าไรจากการขายไฟก่อน 4 เดือนโดยประมาณ  

เร่ืองสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าชีวมวลไม่จ าเป็นของท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่โรงไฟฟ้าของเราได้ท า COP 
หรือ Code of practice คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในรัศมีระยะ 5 กิโลเมตร  โดยบริษัท แม่
กระทิง เพาวเวอร์ จ ากดั ได้จดัท าแล้ว เมื่อปลายปี 2560ที่ผา่นมา 

โครงการนีไ้ด้รับสิทธิประโยชน์ทางด้าน BOI ประเภท 7.1.1.2  กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สิทธิ
ประโยชน์ ประเภท A2 ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้าเคร่ืองจักรและภาษีเงินได้ 8 ปี คาดว่าจะได้รับผลตอบในการลงทุนใน
โครงการนีด้ีพอสมควร  

โครงการนีม้ีผลตอบแทนโครงการ IRR ประมาณ 12.54 %, ผลตอบแทนส่วนผู้ ถือหุ้น (EIRR) ประมาณ 16.92%, 
มูลค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV) ประมาณ 361 ล้านบาท และระยะเวลาคืนทุน (PB) ประมาณ 6.82 ปี โดยผลตอบแทนดงักล่าว
ประมาณการจากสมมติฐานท่ีเราขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคที่จ านวน 8 เมกะวตัต์ตอ่ชัว่โมง  

บริษัทได้พยายามกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัท พยายามหาธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่ดีเพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นและนกัลงทนุมีผลตอบแทนที่ดีในการมาถือหุ้นในบริษัท วนันี ้บริษัทมีหน้าที่คือการท างานให้ผู้ ถือหุ้น ธุรกิจในเร่ืองการอดั
แก๊ส บริษัทมีความชดัเจนวา่มีเปา้หมายในการอดัแก๊สได้ 620 ตวัตอ่วนั หากท าได้ตามเปา้หมาย รายได้และผลก าไรจะมีความ
ชดัเจน ในปีที่ผ่านมาจะมีรายจ่ายหลายๆอย่าง เช่น จากการเตรียมตวัเข้าตลาด, จากการวา่จ้างที่ปรึกษา อาจมีผลท าให้ก าไร
ลดลงบ้าง แตห่ากทกุอยา่งลงตวัแล้ว ทัง้โครงการแมก่ระทิง เพาเวอร์ โครงการ CBG ที่อ าเภอชมุพวง ล้วนเป็นโครงการท่ีน่าจะ
ท าให้เกิดผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีกบัทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น เป็นการท ารายการที่
เหมาะสม เนื่องจากเป็นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างก าไรอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การสร้าง
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มลูค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ จึงมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว และให้น าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ตอ่ไป 

ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
คณุอน ุ วอ่งสารกิจ  ผู้ ถือหุ้น  กลา่ววา่ต้องขอชมเชยโครงการนีด้ีมาก ดจูากตวัเลขผลตอบแทนการลงทนุซึง่เป็นคา่ไฟ

ที่เยอะมาก นา่จะมากที่สดุที่เหลอือยู ่ทา่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อธิบายถึงความเสีย่งตา่งๆ และผู้ ถือหุ้นก็ได้เห็นถึงความ
เสี่ยงนัน้ แต่ท่านก็มัน่ใจทัง้เร่ืองราคา เร่ืองวตัถดุิบ บางคนมีความเป็นหว่งโดยเฉพาะหุ้นไฟฟา้ช่วงนี ้ท่านรมต.บอกวา่ปริมาณ
ต้องการใช้ไฟฟา้ของประเทศไทย ไมจ่ าเป็นต้องมีเยอะขนาดนี ้สามารถมีส ารองได้ถึง 20% ก็เลยเป็นปัญหาวา่เขาอาจไมม่ีการ
ซือ้เพิ่มในรอบ 5-7 ปี ผมก็มีความกงัวล บริษัทได้ท าสญัญากบัเขาเป็นเวลา 20 ปี แต่ก็ไม่แน่ใจวา่อีก 20 ปี จะเป็นยงัไง จะได้
ราคาเต็มตามที่ท่านบอกหรือไม่ หากรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ท่านบอกวา่มัน่ใจ เนื่องจากหลายบริษัทที่ท าโรงไฟฟา้
ชีวมวล วตัถุดิบเมื่อผ่านไปซกัพกั เร่ิมมีราคาสงูขึน้ วตัถุดิบหายากมากขึน้ แต่ผมยงัมัน่ใจในท่านว่าสามารถหาได้ เนื่องจาก
วตัถดุิบมีมากพอ สว่นเร่ืองเทคนิคว่าจะสร้างเสร็จทนัหรือไม่ ผมรู้จกับริษัท APCON นีอ้ยู่ แต่ว่าสญัญากระชัน้ชิดมาก สมมติ
จริงๆวา่ถ้าไมเ่สร็จจะมีคา่ปรับหรือไม ่พดูถึงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหาย แม้ทาง APCONจะไมเ่คยลา่ช้าก็ตาม เพราะ
ในตลาดหลกัทรัพย์มีบริษัทเกิดขึน้ในลกัษณะนีเ้ยอะมาก แต่เมื่อถึงเวลาก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ สว่นนีท้่านมีความเห็นว่าอยา่งไร 
และเร่ืองผลตอบแทนการลงทนุที่จะได้ประมาณ 6-7 ปี เพราะเราจะกู้มาเกือบ 500กว่าล้าน กรณีนีจ้ะกระทบกบับญัชีของเรา
ใช่หรือไม ่รายได้ของเราจะถกูสว่นนีต้ดัไป เพราะหลายบริษัที่ท าธุรกิจเก่ียวกบัไฟฟ้าพลงังานทดแทน แรกๆจะขาดทนุก่อน แต่
หลงัจากนัน้จะโตอยา่งสม ่าเสมอ สว่นนีจ้ะสง่ผลตอ่บญัชีของเราอยา่งไรบ้างอยากทราบตรงสว่นนี ้

คณุจิตต์  สาวิตต์กลุ  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  สอบถามวา่ บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากดั ยงัไม่ได้รับการ 
COD ใช่หรือไม ่ได้รับเฉพาะสว่นของ PPA ใช่หรือไม ่

ประธานที่ประชุม กลา่วตอบค าถาม ดงันี ้ขัน้ตอนการผลิตไฟฟ้าหรือซือ้ขายไฟสว่นพลงังานทดแทน ผู้ที่มีสิทธิจะได้ 
PPA ย่อมาจาก Power Purchase Agreement หมายถึงการได้เข้าท าสญัญา ทางการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จะก าหนดวนั COD 
คือวนัที่โรงไฟฟา้ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ หากวนัใดโรงไฟฟา้สามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ เท่ากบัวา่ บริษัทจะสามารถรับเงินได้ 
กลา่วคือหากได้ PPA คือจบขัน้ตอนแล้ว COD คือหลกัเกณฑ์ที่ทางการไฟฟา้ก าหนดไว้ ทา่นมีข้อสงสยัอื่นอีกหรือไม่ 

คณุจิตต์  สาวิตต์กลุ  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย   สอบถามตอ่วา่ มีความกงัวลในเร่ือง บริษัทออก IPO 200 กวา่
ล้าน มีการกู้ยืมเงินอีกจะมีผลกระทบในระยะยาว และในเร่ือง IFA ยงัมีความไมช่ดัเจนในเร่ืองของ Risk Management ขอให้
ทาง IFA ช่วยชีแ้จงเร่ืองมลูคา่โครงการ ซึง่มีมลูคา่คอ่นข้างสงูอาจมีการลงทนุในระยะแรกคอ่นข้างมาก แล้วระยะหลงัจึงจะเห็น
ผลก าไร และในการด าเนินโครงการจะมีระยะเวลาด าเนินโครงการออกไปอีก 20 ปี จึงมีความประสงค์ดูค่าความเสี่ยงนัน้ๆ 
เนื่องจากไมไ่ด้เห็น Risk Management ที่ชดัเจนบนเอกสาร IFA ขอบคณุคะ่ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั  ชีแ้จงดงันี ้ จากค าถามที่มีความกงัวลวา่
ในระยะเวลา 20 ปี ความเสี่ยงหลกัของโรงไฟฟ้าคืออะไรบ้าง ด้วยตัวเทคโนโลยีมีความนิ่งอยู่แล้วเนื่องจากจะแล้วเสร็จ
เรียบร้อยตัง้แตส่ร้างโรงไฟฟา้ ความเสีย่งเร่ืองน า้จะหมดไปตัง้แตใ่นขัน้ตอนการออกแบบ คงเหลอืความเสีย่งเดียวที่ส าคญัของ
โรงไฟฟ้าคือความเสี่ยงเร่ืองวตัถดุิบ จึงต้องมาพิจารณาว่าวตัถดุิบที่จะใช้ ได้แก่ 1.ไม้สบั 2.ซงัข้าวโพด 3.ไม้ไผ่ หากพิจารณา
ภาพรวมจงัหวดัแพร่ ด้านบนเป็นแหลง่ปลกูข้าวโพดรวมถึงจงัหวดัน่าน ซึ่งปลกูกนัมาเป็นระยะเวลานาน และยงัคงปลกูตอ่ไป 
ไม่เปลี่ยนอาชีพ ในระยะยาวข้าวโพดยงัมีปริมาณเพียงพอส าหรับใช้เป็นวตัถดุิบของโรงไฟฟ้า ส าหรับไม้สบั ทางภาคเหนือใน



สิ่งที่สง่มาด้วย 1. 

21 
 

จงัหวดัแพร่มีทัง้สวนป่าเอกชนและสวนป่าของรัฐบาลที่มีการซือ้ขายไม้และมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตลอดเวลา เฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้จะไม่หายไป ฉะนัน้จะไม่เกิดประเด็นในวตัถดุิบประเภทไม้สบันี ้วตัถดุิบไม้ไผ่ทางบริษัทวางแผนไว้วา่จะได้รับจากการผลิต
ตะเกียบ ไม้ไผ่จะปลกูตามสวนไร่นาและป่าซึ่งในจงัหวดัแพร่มีพืน้ที่ที่เป็นป่าและพืน้ที่เกษตรเป็นบริเวณกว้าง ไม้ไผ่เป็นพืชโต
เร็ว และปริมาณในการผลิตตะเกียบมีตลอดเวลาและท าให้เกิดเศษไม้ไผ่ตลอดเวลาเช่นกนัใช้เป็นวตัถดุิบ และราคาซึ่งเป็นที่
กังวลกันทุกคน ในส่วนของข้าวโพดและเปลือกข้าวโพด ปัจจุบนัจังหวดัแพร่มีโรงไฟฟ้า 1 โรงใช้วตัถุดิบเป็นเปลือกข้าวโพด 
ตัง้อยู่ทางตอนใต้ซึ่งอยู่ไกลจากแหล่งวตัถดุิบประมาณ 120 กม. พืน้ที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าแม่กระทิงอยู่ตรงกลางแหล่งวตัถดุิบ 
ดงันัน้จึงมีความได้เปรียบในเร่ืองสถานท่ีตัง้ หากถามวา่ปัจจบุนัเศษที่เหลอืจากการผลติเมลด็ข้าวโพดมีปริมาณเพียงพอหรือไม ่
ตอบได้วา่เพียงพอส าหรับโรงไฟฟา้ทัง้ 2 แหง่อยูแ่ล้ว และราคาที่ปัจจบุนัซือ้ขายอยูม่ีความคงที่ เนื่องจากหากเกษตรกรไมน่ ามา
ขายก็ต้องจ ากดัด้วยวิธีการเผา ปัญหาควนัไฟที่จงัหวดัแพร่เกิดมาจากการเผาเศษวสัดุสินค้าเกษตร เร่ืองราคาในมมุมองของ
บริษัทจะไมส่งูขึน้รวดเร็ว วตัถดุิบที่ราคาจะพุง่สงูขึน้เนื่องจากนิยมใช้กนัมากในการผลติไฟฟา้คือวตัถดุบิจ าพวกไม้สบั ประกอบ
โรงไฟฟ้าตัง้อยู่บริเวณใกล้กันมาก แต่ในจังหวดัแพร่มีโรงไฟฟ้า 2 โรง จังหวดัล าปางมี 1 โรงซึ่งอยู่ห่างออกไปเ ป็นระยะทาง
คอ่นข้างไกล จงัหวดันา่นไมม่ีโรงไฟฟา้ จงัหวดัสโุขทยัมี 1 โรง แตใ่ช้วตัถดุิบหลกัเป็นแกลบ เพราะฉะนัน้ในเร่ืองการแยง่วตัถดุิบ
กนัท่ีจะท าให้วตัถดุิบมีราคาสงูขึน้ ในมมุมองบริษัทจะไมเ่กิดขึน้ สว่นไม้สบัควรใช้ในพืน้ท่ีหรือไมน่ัน้ ด้วยปริมาณที่มีอยูใ่นพืน้ที่
ก็มีปริมาณเพียงพอ สมมติว่ามีการแข่งกนัจริงเป็นราคาตลาด ค าถามคือเรามี แหลง่วตัถดุิบซึ่งเพียงพอหรือไม่ เมื่อพิจารณา
แล้วบริษัทยงัคงมีแหล่งวตัถดุิบเพียงพอ เพราะสามารถไปซือ้จากบริษัทอื่นได้ เช่น บริษัท เอเชีย ไอโอแมสฯ ซึ่งอยู่ในตลาด
หลกัทรัพย์ บริษัทสามารถเป็นแหลง่วตัถดุิบรายใหญ่ให้เราได้เหมือนกนั สว่นของเศษไม้ไผ่ ราคาจะไม่มีใครเข้ามาแข่งตรงนี ้
ขอบคณุครับ 

การผลิตไฟฟ้าไม่ใช่การผลิตซึ่งเพิ่มก าลงัการขึน้ไปๆเร่ือยๆ แต่จะมีการทดสอบก่อนที่จะ COD เพราะฉะนัน้รายได้
จากโรงไฟฟ้า จะขายได้ราคาเต็มที่ 8 บาท ตัง้แต่วนัที่ COD เลย เพราะฉะนัน้จึงมีก าไรตัง้แต่วนัแรก หากดูงบเป็นรายเดือน 
ผลกระทบกับงบจะมีแต่ช่วงการก่อสร้างช่วงแรกที่จะมีค่าใช้จ่ายสงู แต่ยงัไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากสร้างรายได้แล้วงบก็จะ
คอ่นข้างนิ่ง การคืนทนุจะมองในมมุของก าไรท่ีเกิดขึน้และจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นหรือมองในมมุไหน ไมไ่ด้หมายความวา่ การคืนทนุจะ
ได้ก าไรปีที่ 7 แตไ่ด้ก าไรทกุปี 

คุณสพุร  ปทุมสวุรรณวดี  ผู้ ถือหุ้น ยืนยนัว่าไม่ได้ขดัแย้ง แต่จะกล่าวว่าไม้ก็จะหมดป่า ในทางภาคเหนือ ในตอนนี ้
บริษัทเร่ิมก่อสร้างโครงการเต็มรูปแบบแล้วใช่หรือไม ่และไม้ทางภาคเหนือจะพอหรือไม่ 

คุณชัชชัย สเุมธโชติเมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงดงันี ้ขณะนีย้งัเป็นโครงการอยู่ เป็นแผนที่
ได้รับการน าเสนอและน ามาศึกษาถึงความเป็นไปได้และประโยชน์ต่างๆ เมื่อผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากมีการต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนการขออนุมตัิ เมื่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแล้ว บริษัทจึง
สามารถด าเนินการตอ่ได้ และไม่ต้องกงัวลวา่ไม้จะหมดป่าเนื่องจาก ไม้ที่จะน ามาท าวตัถดุิบได้จากการปลกู ใช้ไม้สกัจากสวน
ป่า อป. องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ซึง่เป็นสว่นราชการ 16 จงัหวดัทางภาคเหนือมีสวนป่าสกั จ านวนกวา่ 4 แสนไร่ ดงันัน้ใน 1 
ปี จะมีผลผลิตไม้สกัออกมาประมาณ 4 หมื่นคิวบิคเมตรทกุปี อายขุองไม้สกัประมาณ 25 ปี มีความแน่นอนทางราชการต้อง
รักษาฐานการผลิตไม้สกัไว้อย่างมัน่คง อีกส่วนคือสวนป่าสกัของเอกชน จังหวดัแพร่เป็นจงัหวดัที่ท าเฟอร์นิเจอร์เก่งที่ สดุใน
ประเทศไทย ท่านไม่ต้องกงัวลในสว่นที่สอง คือเร่ืองของกากวสัดทุางการเกษตร เกษตรกรจะต้องปลกูทกุปี ดงันนัสดัสว่นของ
วตัถดุิบ บริษัทไม่ได้ใช้ไม้เพียงอย่างเดียว บริษัทใช้ทัง้สองสว่นทัง้ไม้และกากวสัดทุางการเกษตร ท่านจึงมัน่ใจได้วา่บริษัทไมม่ี
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การตดัไม้ท าลายป่าแน่นอน ขอเพิ่มเติมในสว่นผู้ ถือหุ้นอีกท่านเพื่อให้เกิดความสบายใจทกุฝ่าย สญัญาเบือ้งต้นเรียกวา่ PPA 
คือสญัญาระหวา่งบริษัท แมก่ระทิง เพาเวอร์ จ ากดั กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค บริษัทจะต้องได้รับสญัญาก่อนเราจึงจะสามารถ
ไปสร้างโรงไฟฟา้ได้ ณ วนันีจ้ากผลการศกึษาของที่ปรึกษาทกุๆฝ่าย จะต้องมองวา่โครงการนีเ้สร็จทนั หากเสร็จไมท่นัคงจะไมม่ี
การด าเนินการ เพราะหากเสี่ยงท าไปจะเกิดความเสียหายได้ โครงการนีไ้ด้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว สามารถสร้างเสร็จทนั
และเร่ิม COD ได้ภายในเวลา 
 เมื่อไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ ด าเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ
พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไป 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่

ประชาชนทัว่ไป 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,671,615 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้น จ านวน 40 ราย 703,671,615 - 
 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้
    ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง    

2) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 
  หน้านี ้

วาระที่ 3.8 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญต่อประชาชนทั่วไป 

 ประธานมอบหมายให้ คณุชชัชยั สเุมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
ดงันี ้

บริษัทมีความจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชน
ทัว่ไป ดงันี ้
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วตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุเดมิในหนงัสอืชีช้วน 
วัตถุประสงค์การใช้เงนิ ประมาณการใช้เงนิสุทธิจาก 

IPO 
(บาท) 

ระยะเวลาที่ใช้เงนิ
โดยประมาณ 

1. ช าระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัท 
หลกัทรัพย์1/ 

131,000,000 ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – ไตร
มาสที่ 1 ปี 2561 

2. โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพระบบสบูอดั
และจ่ายก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) 

85,000,000 ปี 2560 -2562 

3. โครงการจดัตัง้สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
NGV ตามแนวทอ่ (Conventional Station) 
แบบ Ex-Pipeline 

100,000,000 ปี 2560 -2562 

4. เงินทนุหมนุเวียนและใช้ส าหรับการ
ด าเนินการทัว่ไป 

80,747,338 ปี 2560 -2561 

รวมทัง้สิน้ 396,747,338  
หมายเหตุ1/ บริษัทคาดวา่จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนบางสว่นไปช าระคนืเงินกู้ยืมส าหรับการจา่ยเงินปันผล 
และเงินกู้ยืมรายการอ่ืน ทัง้นี ้การใช้เงินดงักลา่วอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้บริษัทได้ผลประโยชน์สงูสดุในการช าระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์
และบริษัทหลกัทรัพย์ 

วตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุท่ีจะขออนมุตัเิปลีย่นแปลงมดีงันี ้
วัตถุประสงค์การใช้เงนิ ประมาณการใช้เงนิสุทธิจาก 

IPO 
(บาท) 

ระยะเวลาที่ใช้เงนิ
โดยประมาณ 

1. ช าระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัท 
หลกัทรัพย์1/ 

70,000,000 ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – ไตร
มาสที่ 1 ปี 2561 

2. โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพระบบสบูอดั
และจ่ายก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) 

26,500,000 ปี 2560 -2562 

3. โครงการจดัตัง้สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
NGV ตามแนวทอ่ (Conventional Station) 
แบบ Ex-Pipeline 

14,647,338 ปี 2560 -2562 

4. เงินทนุหมนุเวียนและใช้ส าหรับการ
ด าเนินการทัว่ไป 

- ปี 2560 -2561 

5. โครงการแมก่ระทิง 285,600,000 ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 – ไตร
มาสที่ 3 ปี 2562 

รวมทัง้สิน้ 396,747,338  
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หมายเหตุ1/ บริษัทคาดวา่จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนบางสว่นไปช าระคนืเงินกู้ยืมส าหรับการจา่ยเงินปันผล 
และเงินกู้ยืมรายการอ่ืน ทัง้นี ้การใช้เงินดงักลา่วอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้บริษัทได้ผลประโยชน์สงูสดุในการช าระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์
และบริษัทหลกัทรัพย์ 

จากตวัเลขดงักลา่วข้างต้นบริษัทมีความจ าเป็นท่ีต้องน าเงินเพิ่มทนุที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชน
ทัว่ไปมาใช้ในโครงการเข้าซือ้กิจการบริษัท แมก่ระทิง พาวเวอร์ จ ากดั ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุไปในวาระก่อนหน้า 
 ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
วตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 
 ผู้ด าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 เมื่อไม่มีผู้ ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ ด าเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ
พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไป 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่

ประชาชนทัว่ไป 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 703,671,315 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 300 0.0000 
บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ ถือหุ้น จ านวน 40 ราย 703,671,615 - 
 หมายเหต ุ 1) มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ 

   ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไมม่เีสยีงคดัค้านตัง้แตร้่อยละ 10  
   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงนัน้ 
  2) ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 
   หน้านี ้

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 คณุสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามข้อมลูวา่เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงิน จะท าให้ธุรกิจ
เดิมของบริษัทเสยีไปหรือไม ่ 
 คุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า การ
เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินยอ่มกระทบตอ่วตัถปุระสงค์การใช้เงินเดิมบ้าง แตเ่พื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็น
หลกั และบริษัทยงัสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตัง้ไว้ตัง้แตต้่นได้ เช่น  บริษัทได้มีการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ
ส าหรับการจดัตัง้สถานนีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV จากการใช้ที่ดินของบคุคลภายนอกจ านวน 30 ล้านบาท มาใช้ที่ดินของ
บริษัทย่อยของบริษัทเอง ซึ่งจะท าให้ประหยดังบลงทนุได้ 30 ล้านบาท นอกจากนี ้แต่เดิมนัน้แหลง่ที่มาของเงินทนุทัง้หมดจะ
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มาจากเงินที่ได้รับจาก IPO โดยปัจจุบันบริษัทได้หาแหล่งเงินทุนใหม่จากการกู้ ยืมเงินบางส่วน ในส่วนของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบสบูอดัและจ่ายก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) นัน้ ประกอบไปด้วย 4 โครงการ ซึ่งบริษัทด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการเพิ่มช่องจ่ายก๊าซ และ โครงการปรับปรุงระบบระบายความร้อน ซึ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก โดยบริษัทจะชะลอโครงการที่ 3-4 ไว้ก่อน เนื่องจากมีโครงการแม่กระทิง ซึ่งให้
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดี 
 คณุสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วช่ืนชมคณะกรรมการและผู้บริหาร และขอบคณุคณะกรรมการและผู้บริหาร
ในการจดัการประชุมในวนันี ้โดยแนะน าให้ ในการประชุมครัง้ต่อไป อยากให้บริษัทจดัสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางโดย
ระบบขนสง่สาธารณะได้ รวมถึงก าหนดวนัประชมุให้สะดวกกบัผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าประชมุได้มากขึน้ 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงภาพรวมของธุรกิจของบริษัทใน 2-3 ปีข้างหน้า 
 คณุชชัชยั สเุมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีเ้รียนให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้ปัจจุบนั
การขนสง่ในประเทศไทยพึ่งพาการขนสง่ทางบกเป็นอยา่งมาก โดย NGV กบั  Diesel เป็นเชือ้เพลิงหลกัส าหรับการขนสง่ทาง
บก โดยหากราคา Diesel สงู ธุรกิจ NGV ก็จะเป็นไปได้ด้วยดี แตถ้่าหาก ราคา Diesel ลดลงต ่า ธุรกิจ NGV ก็จะไมด่ี อยา่งไรก็
ตาม บริษัทมีรายได้แน่นอนจากธุรกิจ NGV และเมื่อประกอบกบัประสิทธิภาพที่ดีขึน้จากแผนงานที่ได้กลา่วข้างต้น จะท าให้
บริษัทสามารถจ่ายก๊าซด้วยตนทนุท่ีต ่าลง นอกจากนี ้capacity ปัจจุบนั ของบริษัทยงัมีเหลืออยู ่โดยบริษัทจะรักษา capacity 
ระดบันีไ้ว้ และหากสถานีแมข่อง ปตท. หยดุซอ่ม capacity ของบริษัทก็จะดีขึน้ ในสว่นของธุรกิจใหมน่ัน้ บริษัทได้ท าการศกึษา
เก่ียวกบัธุรกิจใหมม่าพอสมควร โดยบริษัทมีจดุประสงค์ให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึน้ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นเช่นกนั  
 เมื่อไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้า
ร่วมประชมุ พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุและขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
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